

เอโฟว์เรีย สปา ณ ฮิลตัน โรงแรมฮิลตัน พัทยา ได้รับ รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ “Best Luxury Hotel Spa” จากการประกาศผลรางวัล World Luxury Spa Awards™ ประจำปี 2556

สปาหรูมีระดับที่โรงแรมฮิลตัน พัทยาแห่งนี้จะนำมาซึ่งการยกระดับมาตรฐานการให้บริการสปาโดยเน้นความหรูหรา
มีสไตล์และความยอดเยี่ยมในการให้บริการ



พัทยา ประเทศไทย – 5 มิถุนายน 2556 - เมื่อเร็ว ๆ นี้ เอโฟว์เรีย สปา ณ ฮิลตัน โรงแรมฮิลตัน พัทยา ได้รับ
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ “Best Luxury Hotel Spa” ในการประกาศผลรางวัล World Luxury Spa Awards™
ประจำปี 2556 โดยรางวัลดังกล่าวนี้ได้คัดสรรจากผู้ให้บริการสปาที่มีมาตรฐานการให้บริการอย่างยอดเยี่ยมทั่วโลก
โดยแบ่งออกเป็น 12 ชนิดรางวัลด้วยกัน มีการเปิดให้ผู้ให้บริการสปาต่าง ๆ เข้าร่วม โดยรางวัลดังกล่าวถือว่าเป็นอีก
หนึ่งรางวัลชั้นนำและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก

“เอโฟว์เรีย สปา ณ ฮิลตัน โรงแรมฮิลตัน พัทยา มุ่งเน้นที่จะให้ประสบการณ์ที่ลูกค้าทุกคนจะประทับใจไม่รู้ลืม โดย
เน้นย้ำเรื่องของการให้บริการลูกค้าอย่างเยี่ยมยอด ผ่านทางการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพมีให้เลือกถึง 3 แบบ
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก รางวัลดังกล่าวนี้จะเป็นเหมือนการต่อยอดในเรื่องนี้โดยเน้นย้ำอย่างชัดเจนว่า
นอกจากดีไซน์สวยงาม เอโฟว์เรีย ยังมีการบริการอย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้ใครและได้รับการยกย่องจากสถาบันในระดับ
สากลอีกด้วย” มร. ฟิลิปป์ คอห์นเบิร์ก ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมฮิลตัน พัทยา กล่าว

เอโฟว์เรีย สปา ณ ฮิลตัน เป็นสปาหรูมีระดับ รูปแบบใหม่ นำเสนอโดยกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทในเครือฮิลตัน ซึ่งได้
ขยายตัวรวดเร็วอย่างต่อเนื่องได้เปิดสปาที่โรงแรมฮิลตัน พัทยา เอโฟว์เรีย สปา ณ ฮิลตันแห่งที่สี่ของฮิลตันและเป็น
แห่งที่สองในประเทศไทย นำเสนอบริการสปาแบบพิเศษมีให้เลือกถึง 3 เส้นทางประนินบำบัดผิวกาย เน้นการ
ออกแบบแนวใหม่ พร้อมทั้งบริษัทผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรอย่างลงตัว 3 สไตลส์อาทิลเคสทินฟลอเรียน (Kerstin
Florian) ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดในเรื่องการบำรุงผิวหน้าอันเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายในอเมริกา ซึ่งใช้

สารสกัดจากธรรมชาติ เช่น แร่ธาตุต่าง ๆ จากทะเล สาหร่ายและโคลนจากใต้ทะเลลึก ละเดีย (LI'TYA) ผลิตภัณฑ์ที่
อุดมไปด้วยสารสกัดจากพืชตระกูลเบอร์รี่ต่าง ๆ หล่อหลอมเข้ากับวัฒนธรรมพื้นเมืองของชนเผ่าอะบอริจินสู่การ
บำบัดอันเป็นธรรมชาติเพื่อจากฟื้นฟูจากภายในสู่ภายนอก ไวทาแมน (VitaMan) พิเศษสุดกับผลิตภัณฑ์ที่รังสรรค์
ขึ้นมาเพื่อสุขภาพบุรุษโดยเฉพาะทั้งผิวหน้าและผิวกาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ +66 (0)38 253 000 อีเมลล์ pattaya.info@hilton.com ดูข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ eforeaspa.com